

แผนการใช้จ่ายงบประมาณสถานีตำรวจภูธรน้ำปาด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๒
ข้อมูล ณ ๓๑ มี.ค.๖๖

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/วิธีดำเนินการ	งบประมาณ/แหล่งที่จัดสรร/สนับสนุน					ระยะเวลาดำเนินการ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
			สตช. ๕๐๑	หน่วยงาน ภาครัฐ	ภาค เอกชน	อปท.	อื่นๆ		
๑	โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหาเสพยาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	เป้าหมาย= ชุมชนเป้าหมายสามารถป้องกัน แก้ไข และบำบัดผู้เสพยาเสพติด โดยมีส่วนร่วมของชุมชนในชุมชน วิธีดำเนินการ= การบูรณาการร่วมกับระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน เพื่อให้เกิดการบำบัดโดยชุมชนมีส่วนร่วม	๓๓,๒๕๐					๑ เม.ย.- ๓๐ มี.ย.๖๖	๑.เกิดการพัฒนากิจการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ๒.เกิดกระบวนการป้องกัน แก้ไข และการบำบัดยาเสพติดโดยมีส่วนร่วมของชุมชนในชุมชน ๓.ได้รูปแบบการดำเนินงานชุมชนเข้มแข็ง ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
๒	โครงการสำรวจชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน(สำรวจบ้าน)	๑. เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนกับตำรวจ ๒. ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันตนเองและชุมชน ๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ	๔๒,๐๐๐					๑ ต.ค.๕๕-๓๐ ก.ย.๖๖	ทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น ศรัทธาต่อตำรวจ ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม ในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา ร่วมกับของหมู่บ้าน สามารถเฝ้าระวังประชาชนเข้ามามีบทบาท พัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน / ชุมชน จนเกิดความภาคภูมิใจ ที่ได้จัดปัญหาของหมู่บ้านออกไป อันนำไปสู่เป้าหมายหลัก คือ ความยุติธรรม ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินตลอดไป
๓	โครงการอาสาสมัครตำรวจบ้าน	๑. สถานีตำรวจร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนด ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนคัดเลือกบุคคล ที่สมัครใจเป็นสมาชิกอาสาสมัครตำรวจบ้าน โดยการคัดเลือกสมาชิกหมู่บ้านละ ๕-๑๐ คน ๒. สถานีตำรวจจัดทำโครงการฝึกอบรมความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ๓. หัวหน้าสถานีตำรวจมอบบัตรและบัตรประจำตัวสมาชิกอาสาสมัครตำรวจบ้าน ที่ผ่านการฝึกอบรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแล้ว พร้อมทั้งออกคำสั่งแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเหลือนักงานตำรวจ ๔. สถานีตำรวจจัดฝึกทบทวนในเชิงปฏิบัติการแก่สมาชิกอาสาสมัครตำรวจบ้าน ปีละ ๑ ครั้ง และซักซ้อมการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นผู้ช่วยเหลือนักงาน ๕. สถานีตำรวจจัดชุดอาสาสมัครตำรวจบ้านออกปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ	๑๖,๐๐๐					๑ ต.ค.๕๕-๓๐ ก.ย.๖๖	ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ ในลักษณะปฏิบัติการ การเป็นอาสาสมัครตำรวจบ้าน เพื่อให้การป้องกันอาชญากรรมในชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๔	โครงการค้นหาผู้ใช้ผู้เสพยาเสพติด ผู้มีอาการทางจิตและผู้ป่วยจิตเวชเพื่อนำเข้ารับการบำบัดรักษา ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด และ พ.ร.บ. สุขภาพจิต	เป้าหมาย= ค้นหาผู้ใช้ ผู้เสพยาเสพติด ผู้มีอาการทางจิตและผู้ป่วยจิตเวช ในพื้นที่รับผิดชอบตามเป้าหมายที่ได้รับ วิธีดำเนินการ = เข้าสู่ชุมชนเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจว่าผู้เสพยาเสพติดคือผู้ป่วย ดำเนินการค้นหาและแจ้งผู้ใช้ ผู้เสพยาเสพติดให้สมัครใจรับการบำบัด นำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาตามประมวลกฎหมายยาเสพติด	๓๖,๐๐๐					๑ ต.ค.๖๕ - ๓๑.๓.๖๖	๑.ค้นหา ผู้ใช้ ผู้เสพยาเสพติด ผู้มีอาการทางจิต และผู้ป่วยจิตเวชให้ได้ไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่ได้รับ ๒.ผู้ใช้ ผู้เสพยา และผู้ติดยาเสพติด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ถูกนำไปสู่กระบวนการบำบัดรักษา ๓.ผู้มีอาการทางจิตและผู้ป่วยจิตเวชในพื้นที่ ได้รับการเฝ้าระวัง
๕	โครงการปฏิรูประบบตรวจ	เป้าหมาย เพื่อป้องกันการเกิดเหตุ ทั้งเรื่อง วิธีการ แคลกร่าง โดยการเปิดไว้รับทราบ เพื่อป้องกันการเกิดเหตุ	๑๓,๕๐๐					๑ ต.ค.๖๕ - มี.ค.๖๖	ลดปริมาณการเกิดเหตุอาชญากรรม
๖	กิจกรรมป้องกันปราบปราม สืบสวนผู้ผลิต และผู้ค้ายาเสพติดและกิจกรรมการสกัดกั้น ปราบปรามการผลิตและการค้ายาเสพติด (ไตรมาส ๑-๒)	เป้าหมาย เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด วิธีการ ๑.สืบสวนข่าว เครื่องมือผู้ผลิต ผู้ค้ายาเสพติด และผู้เสพยาเสพติด ๒.ขอหมายตั้งจุดตรวจที่ศูนย์จราจรทุกวัน ตามวงรอบ ๓.เมื่อได้ข่าวจะทำการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เส้นทางสายยาเสพติดที่ผ่านเข้ามาในพื้นที่ จำนวน ๒ จุด ได้แก่ ศูนย์จราจร และ หน้าทำการสายตรง ต.ท่าแม่	๖,๐๐๐					๑ ต.ค.๖๕ - มี.ค.๖๖	สามารถสกัดกั้น ป้องกันปราบปรามการผลิตและการค้ายาเสพติด
๗	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖	เป้าหมาย=เพื่อลดอุบัติเหตุ ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน วิธีการ ๑.ดำเนินการติดตั้งป้ายรณรงค์การเกิดอุบัติเหตุก่อนถึงวันเทศกาลจำนวน ๕ วัน ๒.ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการแจ้งให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้ การป้องกันอุบัติเหตุ การจัดทำ พบ.ต่างๆ การตรวจเช็คอุปกรณ์ แก่ ประชาชนในพื้นที่ ๓. ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เพื่อบังคับใช้กฎหมาย ๑๐ ข้อหาหลัก พ.ร.บ.จราจร ๔.เมื่อเกิดอุบัติเหตุหน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาดต่อไป	๑๗,๒๐๐					๒๙ ธ.ค.๖๕-๔ ม.ค.๖๖	ลดปริมาณการเกิดอุบัติเหตุ และการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๘	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ(สงกรานต์) พ.ศ.๒๕๖๖	เป้าหมาย=เพื่อลดอุบัติเหตุ ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน วิธีการ ๑.ดำเนินการติดตั้งป้ายรณรงค์การเกิดอุบัติเหตุก่อนถึงวันเทศกาลจำนวน ๕ วัน ๒.ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการแจ้งให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้ การป้องกันอุบัติเหตุ การจัดทำ พบ.ต่างๆ การตรวจเช็คอุปกรณ์ แก่ ประชาชนในพื้นที่ ๓. ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เพื่อบังคับใช้กฎหมาย ๑๐ ข้อหาหลัก พ.ร.บ.จราจร ๔.เมื่อเกิดอุบัติเหตุหน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาดต่อไป	๑๔,๓๐๐					๑๑ - ๑๗ เม.ย.๖๖	ลดปริมาณการเกิดอุบัติเหตุ และการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๔	โครงการสำรวจประสานโรงเรียน	<p>เป้าหมาย = สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินการของโรงเรียนสีขาวให้บรรลุเป้าหมายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สื่อลามก การพนัน และการทะเลาะวิวาท ร้านเกมส์ สถานบันเทิง และปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดไปจากโรงเรียน</p> <p>วิธีดำเนินการ =</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. แบ่งกลุ่มเป้าหมาย นักเรียน/นักศึกษา ออกเป็น ๔ กลุ่ม และดำเนินการในแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกันออกไป กลุ่ม ๑ นักเรียน/นักศึกษาที่ไม่เคยใช้ยาเสพติด กลุ่ม ๒ นักเรียน/นักศึกษาที่มีประสบการณ์ในการใช้ยาเสพติด กลุ่ม ๓ นักเรียน/นักศึกษาที่ติดยา กลุ่ม ๔ นักเรียน/นักศึกษาที่มีพฤติกรรมในการค้ายาเสพติด <ol style="list-style-type: none"> ๒. จัดระเบียบสิ่งแวดล้อมสถานศึกษา ๓. สร้างเครือข่ายแกนนำเยาวชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ๔. ประสานสถานศึกษาจัดเยี่ยมบ้านนักเรียน ๕. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ๖. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหากับสถานศึกษาในคราวเดียวกัน ๗. ระดมบุคคลเฝ้าระวังชุมชน ๘. จัดเด็กและเยาวชนที่เป็นผู้เสพยาเสพติด เข้าร่วมการบำบัด 	๒,๑๔๐				๑ ค.ค.๖๕ - มี.ค.๖๖	สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตามขั้นตอนกระบวนการดำเนินการตามมาตรฐาน เพื่อให้จำนวนของสถานศึกษาสีขาว สามารถต่อสู้กับปัญหาอบายมุขและปัญหายาเสพติดได้สำเร็จและยั่งยืนมากขึ้น
รวมทั้งสิ้น			๑๘๔,๓๗๐					

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณสถานีตำรวจภูธรป่าด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๒
ข้อมูล ณ ๓๑ มี.ค.๖๖

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/วิธีดำเนินการ	งบประมาณ/แหล่งที่จัดสรร/สนับสนุน					ระยะเวลาดำเนินการ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
			สตช.	หน่วยงานภาครัฐ	ภาคเอกชน	อปท.	อื่นๆ		
๑	โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	เป้าหมาย= ชุมชนเป้าหมายสามารถป้องกัน แก้ไข และบำบัดผู้เสพติด ยาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในชุมชน วิธีดำเนินการ= การบูรณาการร่วมกับระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน เพื่อให้เกิดการบำบัดโดยชุมชนมีส่วนร่วม	๓๓,๒๕๐					๑ เม.ย.- ๓๐ มี.ย.๖๖	๑.เกิดการพัฒนากิจการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ๒.เกิดกระบวนการป้องกัน แก้ไข และการบำบัดยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในชุมชน ๓.ได้รูปแบบการดำเนินงานชุมชนเข้มแข็ง ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
๒	โครงการสำรวจชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน(สำรวจบ้าน)	๑. เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนกับตำรวจ ๒. ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันตนเองและชุมชน ๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ	๔๒,๐๐๐					๑ ต.ค.๕๕-๓๐ ก.ย.๖๖	ทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น ศรัทธาต่อตำรวจ ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม ในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา ร่วมกับชุมชนหมู่บ้าน สามารถเฝ้าระวังประชาชนเข้ามามีบทบาท พัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน / ชุมชน จนเกิดความภาคภูมิใจ ที่ได้จัดปัญหาของหมู่บ้านออกไป อันนำไปสู่เป้าหมายหลัก คือ ความยุติธรรม ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินตลอดไป
๓	โครงการอาสาสมัครตำรวจบ้าน	๑. สถานีตำรวจร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนด ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนคัดเลือกบุคคล ที่สมัครใจเป็นสมาชิกอาสาสมัครตำรวจบ้าน โดยการคัดเลือกสมาชิกหมู่บ้านละ ๕-๑๐ คน ๒. สถานีตำรวจจัดทำโครงการฝึกอบรมความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ๓. หัวหน้าสถานีตำรวจมอบวุฒิบัตรและบัตรประจำตัวสมาชิกอาสาสมัครตำรวจบ้าน ที่ผ่านการฝึกอบรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแล้ว พร้อมทั้งออกคำสั่งแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเหลือนักงานตำรวจ ๔. สถานีตำรวจจัดฝึกทบทวนในเชิงปฏิบัติการแก่สมาชิกอาสาสมัครตำรวจบ้าน ปีละ ๑ ครั้ง และซักซ้อมการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นผู้ช่วยเหลือนักงานพนักงาน ๕. สถานีตำรวจจัดชุดอาสาสมัครตำรวจบ้านออกปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ	๑๖,๐๐๐					๑ ต.ค.๕๕-๓๐ ก.ย.๖๖	ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ ในลักษณะปฏิบัติการ การเป็นอาสาสมัครตำรวจบ้าน เพื่อให้การป้องกันอาชญากรรมในชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๔	โครงการค้นหาผู้ใช้ผู้เสพติด ยาเสพติด ผู้มีอาชญากรรมทางจิตและผู้ป่วยจิตเวช เพื่อนำเข้ารับการบำบัดรักษา ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด และ พ.ร.บ. สุขภาพจิต	เป้าหมาย= ค้นหาผู้ใช้ ผู้เสพติด ยาเสพติด ผู้มีอาชญากรรมทางจิตและผู้ป่วยจิตเวช ในพื้นที่รับผิดชอบตามเป้าหมายที่ได้รับ วิธีดำเนินการ = เข้าสู่ชุมชนเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจว่าผู้เสพติดคือผู้ป่วย ดำเนินการค้นหาและแจ้งผู้ใช้ ผู้เสพติด ยาเสพติดให้สมัครใจรับการบำบัด นำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาตามประมวลกฎหมายยาเสพติด	๑๖,๐๐๐					๑ ต.ค.๖๕ - ส.ค.๖๖	๑.ค้นหา ผู้ใช้ ผู้เสพติด ยาเสพติด ผู้มีอาชญากรรมทางจิต และผู้ป่วยจิตเวชให้ได้ไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่ได้รับ ๒.ผู้ใช้ ผู้เสพติด ยาเสพติด ไม่ย่อท้อหรือละ ๘๐ ถูกนำมาเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ๓.ผู้มีอาชญากรรมและผู้ป่วยจิตเวชในพื้นที่ ได้รับการเฝ้าระวัง
๕	โครงการปฏิรูประบบตรวจ	เป้าหมาย เพื่อป้องกันการเกิดเหตุ ทั้งเรื่อง วิธีการ แคลกร่าง โดยการเปิดไว้รับทราบ เพื่อป้องกันการเกิดเหตุ	๑๓,๕๐๐					๑ ต.ค.๖๕ - มี.ค.๖๖	ลดปริมาณการเกิดเหตุอาชญากรรม
๖	กิจกรรมป้องกันปราบปราม สืบสวนผู้ผลิต และผู้ค้ายาเสพติดและกิจกรรมการสกัดกั้น ปราบปรามการผลิตและการค้ายาเสพติด (ไตรมาส ๑-๒)	เป้าหมาย เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด วิธีการ ๑.สืบสวนหาข่าว เครือข่ายผู้ผลิต ผู้ค้ายาเสพติด และผู้เสพยาเสพติด ๒.ขอหมายตั้งจุดตรวจที่ศูนย์จราจรทุกวัน ตามวงรอบ ๓.เมื่อได้ข่าวจะทำการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เส้นทางสายยาเสพติดที่ผ่านเข้ามาในพื้นที่ จำนวน ๒ จุด ได้แก่ ศูนย์จราจร และ หน้าทำการสายตรวจ ต.ท่าแม่	๖,๐๐๐					๑ ต.ค.๖๕ - มี.ค.๖๖	สามารถสกัดกั้น ป้องกันปราบปรามการผลิตและการค้ายาเสพติด
๗	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖	เป้าหมาย=เพื่อลดอุบัติเหตุ ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน วิธีการ ๑.ดำเนินการติดตั้งป้ายรณรงค์การเกิดอุบัติเหตุก่อนถึงวันเทศกาลจำนวน ๕ วัน ๒.ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการแจ้งให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้ การป้องกันอุบัติเหตุ การจัดทำ พบ.ต่างๆ การตรวจเช็คอุปกรณ์ แก่ประชาชนในพื้นที่ ๓. ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เพื่อบังคับใช้กฎหมาย ๑๐ ข้อหาหลัก พ.ร.บ.จราจร ๔.เมื่อเกิดอุบัติเหตุหน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาคือ	๑๗,๒๐๐					๒๙ ธ.ค.๖๕-๔ ม.ค.๖๖	ลดปริมาณการเกิดอุบัติเหตุ และการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๘	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ(สงกรานต์) พ.ศ.๒๕๖๖	เป้าหมาย=เพื่อลดอุบัติเหตุ ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน วิธีการ ๑.ดำเนินการติดตั้งป้ายรณรงค์การเกิดอุบัติเหตุก่อนถึงวันเทศกาลจำนวน ๕ วัน ๒.ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการแจ้งให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้ การป้องกันอุบัติเหตุ การจัดทำ พบ.ต่างๆ การตรวจเช็คอุปกรณ์ แก่ประชาชนในพื้นที่ ๓. ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เพื่อบังคับใช้กฎหมาย ๑๐ ข้อหาหลัก พ.ร.บ.จราจร ๔.เมื่อเกิดอุบัติเหตุหน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาคือ	๑๔,๓๐๐					๑๓ - ๑๗ เม.ย.๖๖	ลดปริมาณการเกิดอุบัติเหตุ และการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๔	โครงการสำรวจประสานโรงเรียน	<p>เป้าหมาย = สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินการของโรงเรียนสีขาวให้บรรลุเป้าหมายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สื่อลามก การพนัน และการทะเลาะวิวาท ร้านเกมส์ สถานบันเทิง และปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดไปจากโรงเรียน</p> <p>วิธีดำเนินการ =</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. แบ่งกลุ่มเป้าหมาย นักเรียน/นักศึกษา ออกเป็น ๔ กลุ่ม และดำเนินการในแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกันออกไป กลุ่ม ๑ นักเรียน/นักศึกษาที่ไม่เคยใช้ยาเสพติด กลุ่ม ๒ นักเรียน/นักศึกษาที่มีประสบการณ์ในการใช้ยาเสพติด กลุ่ม ๓ นักเรียน/นักศึกษาที่ติดยา กลุ่ม ๔ นักเรียน/นักศึกษาที่มีพฤติกรรมในการค้ายาเสพติด <ol style="list-style-type: none"> ๒. จัดระเบียบสิ่งแวดล้อมสถานศึกษา ๓. สร้างเครือข่ายแกนนำเยาวชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ๔. ประสานสถานศึกษาจัดเยี่ยมบ้านนักเรียน ๕. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ๖. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหากับสถานศึกษาในคราวเดียวกัน ๗. ระดมบุคลากรตรวจค้นชุมชน ๘. จัดเด็กและเยาวชนที่เป็นผู้เสพยา/ผู้ติดยาเสพติด เข้าร่วมการบำบัด 	๒,๑๔๐				๑ ค.ค.๖๕ - มี.ค.๖๖	สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตามขั้นตอนกระบวนการดำเนินการตามมาตรฐาน เพื่อให้จำนวนของสถานศึกษาสีขาว สามารถต่อสู้กับปัญหาอบายมุขและปัญหายาเสพติดได้สำเร็จและยั่งยืนมากขึ้น
รวมทั้งสิ้น			๑,๘๔,๓๗๐					

สรุปภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ณ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ	ประมาณการงบประมาณ	ผลการเบิกจ่ายจริง	คิดเป็นร้อยละ	เป็นไปตามเป้าหมาย/ต่ำกว่าเป้าหมาย
๑	๓๓,๒๕๐	๑๔,๔๘๐	๔๓.๕๕	เป็นไปตามเป้าหมาย
๒	๔๒,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๕๐.๐๐	เป็นไปตามเป้าหมาย
๓	๑๖,๐๐๐	๘,๐๐๐	๕๐.๐๐	เป็นไปตามเป้าหมาย
๔	๓๖,๐๐๐	๑๖,๕๗๕	๔๖.๐๔	เป็นไปตามเป้าหมาย
๕	๑๓,๕๐๐	๑๓,๕๐๐	๑๐๐.๐๐	เป็นไปตามเป้าหมาย
๖	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	เป็นไปตามเป้าหมาย
๗	๑๗,๒๐๐	๑๗,๒๐๐	๑๐๐.๐๐	เป็นไปตามเป้าหมาย
๘	๑๘,๓๐๐	๑๘,๓๐๐	๑๐๐.๐๐	เป็นไปตามเป้าหมาย
๙	๒,๑๔๐	๒,๑๔๐	๑๐๐.๐๐	เป็นไปตามเป้าหมาย
รวมทั้งสิ้น	๑๘๔,๓๙๐	๑๑๗,๑๙๕	๖๓.๕๖	เป็นไปตามเป้าหมาย

ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางการแก้ไขปรับปรุง

ไม่มี

เรียน ผกก.สภ.น้ำป่าด

เพื่อโปรดทราบ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๒

พ.ต.ท.หญิง



(ลักษณภรณ์ ศักดิ์สินธุ์ชัย)

-ทราบ



พ.ต.อ.

(พิเชษฐพงศ์ ธนาบุญรงค์ศักดิ์)

ผกก.สภ.น้ำป่าด